

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SUN – สิ่ง ที่ควรเป็น แล้วถ้าไม่เป็นล่ะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... อันนั้นแหละ น่าคิด และอาจจะต้องคิดให้หนักกว่าเดิมด้วยนะครับ

ซึ่งจริงๆ ก็ไม่เรียกว่าต้องคิดจะดีกว่า ต้องใช้คำว่า ต้องวิเคราะห์ให้หนักกว่าเดิม หรือ ใช้ความน่าจะเป็น ในทางที่สุดๆ จากสิ่งที่ควรจะเป็น แล้วไม่เป็น ในเคสนั้นๆ... แต่อย่างไรก็ตาม ในทางเทคนิค ก็มีเงื่อนไข หรือ เหตุในการลงรับ ของผลที่เราจะได้คำตอบ แม้ว่า ผลที่จะได้มานั้น มันอาจจะดูหนักไป หรือดีไปในเทคนิค ก็อย่าลืมนะครับ ไม่ต้องไปหาเหตุอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราวิเคราะห์ไปแล้ว... เรียกว่า ถ้าได้ผลแล้ว ก็อย่าไปหาเหตุ ว่าอะไรจะทำให้เป็นไป แล้วเกี่ยวอะไรกับหุ้น SUN ละครับ ก็ถ้าดูตามภาพเทคนิคที่เอามา ยังไงเสีย ระดับราคาแถวๆ นี้ หรือ ช่วงราคา 3.70-3.80 เนี่ย มันน่าจะเป็นระดับที่ต้องเจอแรงขาย แล้วก็จะต้องอ่อนตัวลง หรือ ถึงคราวที่เรียกว่า ต้องอ่อนตัวลงเป็นรอบที่อาจจะลงไป 3 บาท ต้นๆ ก็ยังได้ หรือ ต้องลงไปที่เส้นแนวรับ ของกรอบแนวโน้มขาขึ้นนั้นแหละ... ดูจากภาพ จะเห็นเลยว่า มีการแกว่งตัวอย่างไร... “แต่ถ้าจะไม่ลงล่ะ” หรือ ผ่านเส้นแนวต้าน ของกรอบขาขึ้นไปได้ล่ะ จะทำไง หรือ เรียกว่า ไม่เป็นเหมือนเดิม การขึ้นจะขึ้นได้ถึงไหน ขึ้นอย่างไร ก็ต้องว่ากันด้วยเงื่อนไขอะไรบางอย่าง ก็หวังว่า หลายๆ ท่าน น่าจะมีเทคนิค ส่วนตัวในการหาเป้าหมายนะครับ... ทีนี้ เราลองกลับมาคิดแบบเดียวกัน กับ SET Index กันหน่อยว่า ยังไงดี ระดับ 1200 +/- ตรงนี้ จริงๆ แล้ว ก็ควรจะตั้งขึ้นได้บ้างนะ ก็ในขาลงนั้นแหละ แต่ถึงระดับแดง ก็ต้องแดง แล้วแดงไปชนแนวต้าน แล้วก็ลงใหม่เหมือนเดิม... แต่ถ้าไม่แดงล่ะ หรือ ถ้าหลุด 1200 เลขนั้น จะคิดต่ออย่างไร

ดูตามเกม... ก็ถ้าบรรยายมาเสียแล้วในข้างต้น เกมนี้ ก็คงต้องดูจังหวะ ที่จะต้องเล่นเกม

ขึ้นเมื่อไหร่ จะไล่ตามกันดีกว่า หรือ ถ้าจะย่อ ก็ขออย่าลึกเกินไป มันก็น่าสู้ล่ะ... จะสู้กัน เครื่องมือไหนดีกว่า

- แนวรับ** : ... ถ้าจะย่อ ขอไม่ต่ำกว่า 3.50 ถ้าผ่าน 3.72 ได้ น่าได้
- เป้าหมาย** : ... 4.00 แค่นี้จะขาย ถ้ารอบขึ้น จะมอง 5.0-6.0 ได้

Price Chart...(SUN)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SUN... จริงๆ แล้ว จะไปไกลกว่า 6.0 ได้แบบไม่ผิดหรือ โอเวอร์อะไรเลย ของเพียงให้ขึ้นจริงๆ เราจะเห็นรูปแบบทางเทคนิคว่า เครื่องมืออะไรที่ได้เข้าหรือ ราคาแบบนั้น... แต่เอาที่ตอนนี้นะก่อน โอกาสจะขึ้นมีมากน้อยแค่ไหน ก็ต้องว่ากันที่รูปแบบสัญญาณของเส้น MA. ที่เราได้เห็น Bullish Pattern in MA. นั้นแหละ รอบนี้ ความแข็งแกร่งของ MA. เริ่มจะมีมากขึ้น ยิ่งถ้าดูที่ ADX ในรอบนี้ อาจจะแตกต่างจากรอบที่ผ่านมา มานั่นแปลว่า โอกาสที่จะผ่านระดับพื้นที่ 3.70-3.80 นั้นมีความเป็นไปได้สูง เราเลยต้องใช้รูปแบบที่ไม่เหมือนที่เคยเล่นมา ก็เรียกว่า ชนแล้วหนี ก็ได้... หรือ ถ้าว่ากันตามเป้าของ MA. อย่างน้อยๆ ก็มีลุ้น 5.0-6.0 ได้อยู่ล่ะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำหรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน